

# “Chúng tôi vững tin hơn khi có bộ đội đồng hành dập dịch”

Tính đến 17 giờ ngày 20-5, các tổ công tác của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại tỉnh Bắc Giang và Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y tại tỉnh Bắc Ninh đã tiếp nhận hơn 14.500 mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm xong hơn 9.200 mẫu. Các lực lượng tham gia phòng, chống dịch (PCD) Covid-19 ở vùng tâm dịch hai tỉnh đang chạy đua với thời gian để đẩy lùi dịch bệnh nguy hiểm...

CUỐI chiều 20-5, trao đổi nhanh với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, Thượng tá, bác sĩ chuyên khoa II Hoàng Đức Hậu, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu-Điều trị kỹ thuật cao thuộc Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga (phụ trách đoàn công tác PCD của Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga tại tỉnh Bắc Giang) cung cấp thông tin: “Từ ngày 16-5 đến lúc này, đoàn công tác chúng tôi đã tiếp nhận 9.339 mẫu, xét nghiệm xong hơn 7.200 mẫu, phát hiện 20 mẫu dương tính với SARS-CoV-2”.

Hiện ở tỉnh Bắc Giang có 3 ổ dịch lớn với tốc độ lây lan nhanh, do đó các lực lượng

tham gia PCD đều phải làm việc hết sức như chạy đua với thời gian. Cùng với các lực lượng quân đội được tăng cường về địa phương hỗ trợ dập dịch, LLVT tỉnh cũng phải căng sức thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh-trật tự, bảo đảm hậu cần, cơ sở vật chất tại các khu cách ly, phong tỏa... Đại tá Lê Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang khẳng định: “Tình hình dịch diễn biến phức tạp, phải làm việc với cường độ cao, nhiều khó khăn, vất vả nhưng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi nhiệm vụ chống dịch là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, luôn đề cao trách nhiệm, tiên phong, xung kích trong tâm dịch”...

Được biết, Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang đã điều động lực lượng làm nhiệm vụ ở gần 100 khu cách ly với hơn 10.000 người cách ly. Bên cạnh đó, LLVT tỉnh còn phối hợp, hỗ trợ tích cực cho các đơn vị quân đội tăng cường đến Bắc Giang PCD, như: Học viện Quân y, Trung tâm Nhiệt đới Việt-Nga, Sư đoàn 3 (Quân khu 1)...

(Xem tiếp trang 6)

**Bài và ảnh: DUY VĂN - ĐÀO TRƯỜNG**



Nhân viên Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y tại tỉnh Bắc Ninh làm việc tối 20-5.

# “Chúng tôi vững tin hơn khi có bộ đội đồng hành dập dịch”

Tại tỉnh Bắc Ninh, dịch Covid-19 cũng tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với lực lượng của địa phương, các lực lượng tăng cường giúp Bắc Ninh PCD như: Tổ hỗ trợ khoanh vùng dập dịch và lấy mẫu xét nghiệm của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; Trung tâm xét nghiệm dã chiến của Học viện Quân y; Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 1 của Tổng cục Hậu cần; lực lượng của Quân khu 1... cũng làm việc không quản ngày đêm. Đại tá Chu Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Bông Quốc gia Lê Hữu Trác (Học viện Quân y) là người phụ trách Trung tâm xét nghiệm dã chiến, cho biết: “Được sự hỗ trợ tích cực của địa phương và Ban CHQS

TP Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh), cán bộ, nhân viên của trung tâm xét nghiệm đã làm việc hầu như không nghỉ với tinh thần trách nhiệm cao nhất để có kết quả xét nghiệm nhanh nhất nhằm giúp địa phương có phương án khoanh vùng, dập dịch kịp thời”.

Tính đến 17 giờ ngày 20-5, riêng Trung tâm xét nghiệm dã chiến Học viện Quân y đã phối hợp với các lực lượng của địa phương lấy hơn 5.200 mẫu xét nghiệm và đã xét nghiệm xong gần 2.000 mẫu (kể từ ngày ra quân 18-5). Công tác xét nghiệm được tiến hành cả ngày lẫn đêm, các kíp xét nghiệm thay phiên nhau làm việc liên tục để phát huy tối đa công suất thiết bị.

Giữa lúc tình hình dịch bệnh tại địa phương đang “nóng”, trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, đồng chí Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, bày tỏ: “Các đoàn công tác của quân đội tăng cường về Bắc Ninh đã hỗ trợ địa phương rất tích cực, hiệu quả trong xét nghiệm và khoanh vùng, dập dịch. Chính quyền và nhân dân TP Bắc Ninh vô cùng cảm kích trước tinh thần làm việc của những người lính, không quản ngày đêm giúp nhân dân PCD. Cuộc chiến chống dịch Covid-19 còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng chúng tôi vững tin hơn khi có lực lượng quân đội đồng hành dập dịch”.